



ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฮ.ศ. ๑๔๔๔)

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฮ.ศ. ๑๔๔๔) ในการนี้ กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จึงดำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฮ.ศ. ๑๔๔๔) ในระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฮ.ศ. ๑๔๔๔) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยช่องทางการลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ตามเอกสารแนบท้าย) พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ ๘๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามช่วงระยะเวลาข้างต้น และสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ <https://hajthailand.dopa.go.th/> หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดลำดับการได้รับสิทธิเป็นผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฮ.ศ. ๑๔๔๔) ดังนี้

(๑) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือมาตรการใด ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีเพิ่มเติมภายหลังการลงทะเบียนตามประกาศฉบับนี้

(๒) ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะจัดลำดับการได้รับสิทธิเป็นผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฮ.ศ. ๑๔๔๔) ตามลำดับการชำระเงินประกันการเดินทาง ตามจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ได้รับการจัดสรรจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ในการนี้ หากผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์คนใดไม่ได้เดินทางอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือมาตรการของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หรือของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาคืนเงินประกันการเดินทางเต็มจำนวน หรือเท่าที่เหลืออยู่ หากมีการชำระเงินบางส่วนไปแล้ว แล้วแต่กรณี ให้กับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ผ่านผู้ประกอบการฮัจย์ที่สังกัดโดยเร็ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย